

CLÀNH NỔ

Tháng 11, 2021

HIỆP HỘI GIAO LƯU QUỐC TẾ THÀNH PHỐ AIZUWAKAMATSU

Tầng 5, Tòa nhà Lion D'or Garden,
2-14 Sakae-machi, AizuWakamatsu, Tỉnh Fukushima
Điện thoại: 0242-27-3703 | Fax: 0242-27-3704
E-mail: mail@awia.jp | Website: <http://awia.jp>

“BUỔI ĐỌC CHUYỆN BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI!”

Đây là sự kiện hàng năm của Hiệp hội tại Thư viện Aizu. Tại sự kiện, các tình nguyện viên người nước ngoài sẽ đọc những câu chuyện cho các em nhỏ. Trong sự kiện lần này, những câu chuyện sẽ được thực hiện bởi 3 ngôn ngữ là: Tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc và tiếng Hindi. Thông qua buổi đọc chuyện, các em nhỏ sẽ có cơ hội làm quen với những người bạn mới, trải nghiệm văn hóa nước ngoài thông qua những hoạt động và trò chơi vui nhộn ...

Thời gian: 10:00~12:00, ngày 28 /11 (Chủ nhật)

Đối tượng: Học sinh tiểu học (30 người)

Phí tham gia: Miễn phí

Địa điểm: Phòng kenshyushitsu 1,2 và 3, tầng 3 tòa nhà Aizu Keikodo

Đăng ký: Liên hệ tới Thư viện Aizu tại số điện thoại: 0242-22-4711



CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH “FIND”

Một số Hội viên (hiện là học sinh - sinh viên) có trao đổi với Hiệp hội về việc tìm kiếm địa điểm thực hành giao tiếp tiếng Anh bên ngoài lớp học. Vì chưa thấy địa điểm nào phù hợp với nhu cầu của các bạn, Hiệp hội đã quyết định thiết lập một nơi như thế.

Tháng trước các Hội viên (hiện là học sinh - sinh viên) đã tổ chức buổi gặp mặt đầu tiên của FIND (câu lạc bộ tiếng Anh dành cho người bản địa và những ai muốn rèn luyện kỹ năng tiếng Anh). Tại đây, những người tham gia sẽ có cơ hội kết bạn thông qua việc giao tiếp hay các hoạt động được thực hiện bằng tiếng Anh.

Nếu bạn muốn tham gia vào câu lạc bộ này, hãy liên hệ tới Hiệp hội qua điện thoại hoặc địa chỉ email tại: mail@awia.jp

GIAO LƯU ẨM THỰC - “YUMMY FRENCH KITCHEN”

Trong lần giao lưu ẩm thực lần này, chị Emilie sẽ giới thiệu tới các bạn cách làm và thưởng thức món bánh Cờ rếp (Crepe). Món bánh Cờ rếp được cho là xuất phát từ quê hương của chị Emilie - Brittany, Pháp. Thông qua đây, các bạn còn có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa và ẩm thực của nước Pháp.

Thời gian: 14:00~16:00, ngày 4 tháng 12 (thứ 7)

Địa điểm: Phòng nấu ăn, tầng 1 tòa nhà Keikodo Aizu

Phí tham gia: 500 Yên (Nếu là Hội viên), 700 Yên (Nếu không phải là Hội viên)

Vật mang theo: Tạp dề, khăn tay

Số lượng người tham gia: 9 người (vì Phòng nấu ăn hiện có 9 bếp ga. Nếu bạn tham gia dưới hình thức gia đình thì 2 người có thể sử dụng chung 1 bếp ga)

Đăng ký: Liên hệ tới Hiệp hội trước ngày 3 tháng 12 (thứ 6)



TRAO ĐỔI Ý KIẾN CÙNG CƯ DÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI!

Buổi trao đổi ý kiến cùng với các Cư dân người nước ngoài với tiêu đề “Làm thế nào để Tỉnh Fukushima là địa điểm hấp dẫn các Cư dân người nước ngoài tới sinh sống?” đã được diễn ra vào ngày 22 tháng 8 (Chủ nhật) vừa qua. Trong đó có 7 Cư dân người nước ngoài sinh sống tại Aizu, đã bày tỏ ý kiến của mình qua hình thức online như: những khó khăn trong cuộc sống hay những việc Tỉnh cần thay đổi để phù hợp hơn cho người nước ngoài ... Đặc biệt, trong đó có Cư dân dù đã sinh sống một thời gian dài tại Nhật Bản, nhưng cũng có chia sẻ rằng: “tôi cảm thấy e ngại khi đi một mình tới Bệnh viện hay làm thủ tục tại Cơ quan hành chính mà không được hỗ trợ phiên dịch”. Bên cạnh đó còn có những ý kiến như: cảm thấy rất khó khăn trong việc làm các thủ tục tại Cơ quan hành chính, ký kết Hợp đồng điện thoại, gia hạn giấy phép lái xe, hay những sự kiện được tổ chức tại trường học của con ...

Các cư dân người nước ngoài cũng đưa ra một số giải pháp như: “Cài đặt máy tính bảng với chức năng dịch tại các Bộ phận tư vấn”, hay “Trao đổi thông tin thông qua việc tổ chức các buổi giao lưu với những tiêu đề cụ thể, ví dụ như tuần này về cuộc sống, tuần tiếp theo về giáo dục nuôi dạy trẻ ...”.

Hiện số lượng Cư dân người nước ngoài đang sinh sống tại Tỉnh Fukushima khoảng 15,000 người, gấp 1.5 lần so với 10 năm trước và còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Do đó, những Cư dân đang sinh sống trong tỉnh cũng cảm nhận được tầm quan trọng của Buổi trao đổi ý kiến như thế này, để mọi người có thể cùng nhau tạo nên môi trường sống thân thiện và cởi mở.

TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN

CHO “BUỔI ĐỌC CHUYỆN BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI”

Nếu bạn yêu thích trẻ em và muốn tham gia hoạt động nhóm, hãy tới và tham gia sự kiện “Buổi đọc chuyện bằng tiếng nước ngoài” được tổ chức vào ngày 28 tháng 11 cùng Hiệp hội nhé. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Hiệp hội đang tuyển tình nguyện viên: hỗ trợ chuẩn bị các hoạt động, quản lý lớp học và hỗ trợ phiên dịch.

Hiệp hội chào đón bất cứ ai mong muốn tham gia vào sự kiện. Tuy nhiên, Hiệp hội cũng mong muốn tìm được tình nguyện viên có thể giao tiếp 1 trong 3 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc và tiếng Hindi. Nếu bạn quan tâm tới sự kiện này, vui lòng liên hệ tới Hiệp hội qua địa chỉ email: mail@awia.jp trước ngày 13 tháng 11 (thứ 6). Hiệp hội sẽ có buổi gặp gỡ các tình nguyện viên vào ngày tiếp theo để chia nhóm và thảo luận những ý tưởng sẽ hoạt động. Thông tin về buổi gặp mặt như sau:

Thời gian: Khoảng 10:00, ngày 14 tháng 11 (thứ 7)

Địa điểm: Tại Văn phòng của Hiệp hội

NGẮM LÁ ĐỎ MÙA THU TẠI LÂU ĐÀI TSURUGA

Thời gian: từ lúc mặt trời lặn tới 20:30, ngày 22/10 ~ ngày 23/11

Nguồn: <https://www.aizukan-ko.com/event/103>

